

ที่ สสว.12 / 2564



สมาคมส่งเสริมการวิจัย

อาคาร วช. 8 ชั้น 2

196 ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กทม. 10900

27 เมษายน 2564

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงการจัดการฝึกอบรม

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/สำนัก/กอง

อ้างถึง หนังสือสมาคมส่งเสริมการวิจัย ที่ สสว. 3 /2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึงสมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในเดือน พฤษภาคม 2564 สอง หลักสูตร คือ

- 1 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)
- 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย ( Project Management Unit - PMU ) วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)

อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 4,000 บาท นั้น

เนื่องจากมีประกาศของกรุงเทพมหานครห้ามจัดการฝึกอบรมเกิน 20 คน ห้ามใช้ห้องประชุม ในเขต กทม อันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ดังนั้นสมาคมส่งเสริมการวิจัยจึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดการฝึกอบรมเป็นการอบรมออนไลน์ทั้งสองหลักสูตร โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาทต่อหลักสูตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเชิด โสภณ)

นายกสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทร: 02-579-1336 มือถือ 081-3033-127, 081-869-2370

**โครงการฝึกอบรมหลักสูตร**  
**เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ**  
**วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)**  
**เรียนออนไลน์**

---

**หลักการและเหตุผล**

การเขียนบทความทางวิชาการเป็นกระบวนการวิจัยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินงานวิจัย เป็นการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดการวิจัย ตลอดจนข้อค้นพบ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยในเรื่องนั้น โดยนักวิจัยจะต้องเขียนในรูปแบบบทความวิจัยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ได้ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติได้ โดยต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารนั้น ๆ ในระดับสากล

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน บทความทางวิชาการในระดับสากล
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความทางวิชาการต่าง ๆ
3. เพื่อให้ให้นักวิจัยสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน

**ค่าลงทะเบียน**

ค่าลงทะเบียนท่านละ **3,500** บาท

ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานของท่านได้เต็ม

จำนวน

**การชำระเงิน** จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

**วิทยากร**

วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสงวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์มากมายในวารสารนานาชาติ

หมายเหตุ 1 การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน

2 เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม **10** วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม

**สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดการฝึกอบรมด้านการวิจัย**  
**เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ**  
**วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564**  
**เรียนออนไลน์**

-----

**หลักสูตร**           **เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสาร**  
**นานาชาติ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ( 2 วัน)**

**วิทยากร:**                   **รศ.ดร.โยธิน แสงดี**                   **จากมหาวิทยาลัยมหิดล**

**ค่าลงทะเบียน :**           **3,500 บาท**

**ตารางการฝึกอบรม:**

<b>วัน/เดือน/ปี</b>	<b>9.00-12.00 น.</b>	<b>12.00- 13.00</b>	<b>13.00-16.00 น.</b>
<b>พฤหัสบดี 6 พ.ค.64</b>	<b>เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ</b>	<b>พัก</b>	<b>เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ</b>
<b>ศุกร์ 7 พ.ค. 64</b>	<b>เทคนิคการเขียนบทความเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ</b>	<b>พัก</b>	<b>เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ</b>

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 (รวม 2 วัน)

เรียนออนไลน์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากรัฐบาลได้รวมหน่วยงานการให้ทุนมารวมอยู่ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพื่อให้แก่นักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนในการวิจัย จาก วช ได้มีความเข้าใจในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมส่งเสริมการวิจัยเห็นควรให้คำชี้แนะช่วยเหลือแก่นักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้องและตรงตามความต้องการของ วช จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยให้เขียนข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องและได้รับทุนจากแหล่งทุนตรงตามความต้องการและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทุนจาก วช. ทุนจาก คอบช. ทุนนวรรตกรรมแห่งชาติ หรือจากแหล่งทุนอื่น (กรณีที่ท่านเขียนโครงการวิจัยไว้แล้ว ต้องการให้วิทยากรให้คำแนะนำในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นก็สามารถนำมาได้ในวันฝึกอบรม)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้รับการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้รับทุนจาก วช
3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

การชำระเงิน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานให้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดได้เต็มจำนวน

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้โดยตรง รวมทั้งดำรงตำแหน่งระดับสูงทางบริหารมาแล้ว เช่น อ. สุนันทา สมพงษ์

หมายเหตุ 1 การเปิดการฝึกอบรมต้องมีผู้อบรมไม่น้อยกว่า 20 ท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนใน website เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจะติดต่อมาหาท่านก่อนการอบรม 10 วัน เพื่อยืนยันการเข้าอบรม

## สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดฝึกอบรมออนไลน์

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ ชุดโครงการวิจัย  
หรือ แผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย  
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 (รวม 2 วัน)

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความรู้ ประสบการณ์สูง  
ค่าลงทะเบียน : 3,500 บาท

### ตารางการฝึกอบรม :

วัน/เดือน/ปี	9.00-12.00 น.	12.00-13.00	13.00-16.00 น.
พฤษภาคม 13 พ.ค.64	เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จาก วช.	พัก	เทคนิคการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จาก วช.
ศุกร์ 14 พ.ค.64	เทคนิคการเขียน ข้อเสนอ โครงการวิจัย เพื่อขอ งบประมาณ แผ่นดิน	เทคนิคการเขียน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายใน โครงการวิจัย ทุนทุกประเภท	พัก วิเคราะห์ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับ ทุน

วิทยากร ประกอบด้วย ดร. จินตนาภา โสภณ อ.สุนันทา สมพงษ์ อ.ธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์

หมายเหตุ:

- 1 ถ้าท่านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไว้บ้างแล้ว กรุณานำไปด้วย เพื่อรับการปรับปรุงชี้แนะให้เหมาะสมและได้รับทุน
- 2 จำนวนผู้เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน